

Số: KH-BCĐ

Mậu Lâm, ngày tháng năm 2022

## KẾ HOẠCH

### **Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022**

Thực hiện Kế hoạch số 319/KH-BCĐ ngày 31/12/2021 của Ban chỉ đạo quản lý VSATTP Huyện Như Thanh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Mậu Lâm triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022, gồm những nội dung sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.**

##### **1. Mục đích:**

Tăng cường và bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.

Phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm về ATTP. Hạn chế đến mức thấp nhất ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền giáo dục, cập nhật kiến thức, các qui định của pháp luật về đảm bảo VSATTP, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đối với người tiêu dùng.

Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

##### **2. Yêu cầu:**

Huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức ATTP cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng. Hướng dẫn người dân lựa chọn mua, sử dụng những sản phẩm an toàn.

Tăng cường kiểm tra về ATTP, công tác kiểm có trọng điểm, tập trung vào những thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết, phát hiện thu hồi và xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Thông qua công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nói không với thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn.

#### **II. NỘI DUNG.**

##### **1. Công tác tuyên truyền:**

##### **1.1. Hình thức, thời gian.**

Thông qua đội ngũ cán bộ các ngành VH-TT, Y tế, các tổ chức đoàn thể; MTTQ, Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên ... để phổ biến kiến thức hướng dẫn thực hiện

nội dung các văn bản qui phạm pháp luật mới về ATTP. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục bằng Băng zôn khẩu hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin: Trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh xã, trong thời gian **từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 13/02/2022.**

### **1.2. Nội dung tuyên truyền.**

Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, điều kiện về kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp chế biến, vận chuyển, bảo quản, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm.

Hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn, kiểm tra kỹ khi mua hàng, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng bao gói sẵn, giò, nem chả, hàng bánh, mứt, kẹo. Chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và có địa chỉ tin cậy.

### **1.3. Các thông điệp truyền thông.**

Chính quyền địa phương, cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn; không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép để sản xuất, chế biến thực phẩm.

Vì sức khỏe và phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn.

Người tiêu dùng: Chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, bảo quản tốt thực phẩm.

Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng.

Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết, mùa lễ hội là trách nhiệm của toàn dân.

Không lạm dụng rượu, bia để Tết Nhâm Dần trọn niềm vui.

Không uống rượu khi không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Tuyệt đối không ăn nấm lạ, nấm hoang dại, nấm đã bị dập nát, hỏng.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

## **2. Công tác kiểm tra:**

### **2.1. Yêu cầu.**

Thành lập các đoàn kiểm tra, tập trung kiểm tra các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các sản phẩm được cung ứng từ ngoài huyện như: Thịt, sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả... trong đó chú trọng phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà, làm cản trở hoạt động bình thường của cơ sở.

Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Triển khai hoạt động kiểm tra đồng loạt trên phạm vi toàn xã, bảo đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã.

Đoàn kiểm tra liên ngành của xã, do công việc cuối năm bận rộn nên có thể tổ chức kiểm tra vào những ngày nghỉ, ngày lễ trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

## **2.2. Đối tượng kiểm tra.**

Đối tượng kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội như: Thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, phụ gia thực phẩm...

Đoàn kiểm tra liên ngành của xã tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với số lượng lớn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

## **2.3. Nội dung kiểm tra.**

Thực hiện theo Điều 67, 68, 69, 70 Luật An toàn thực phẩm; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013; Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Kế hoạch số 304/KH-BCĐ ngày 16/12/2021 của Ban Chỉ đạo huyện về kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn năm 2022.

Trong quá trình kiểm tra tập trung xem xét các nội dung:

Các thủ tục hồ sơ cơ sở theo qui định đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Giấy chứng nhận sức khỏe, kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và người lao động.

Điều kiện về vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ dùng để chế biến, bảo quản thực phẩm, vệ sinh cá nhân người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm, nguồn nước sử dụng để chế biến thực phẩm.

Chất lượng thực phẩm: Nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thực phẩm hàng hoá, nguyên liệu, phụ gia, phẩm màu trong thực phẩm và sản xuất, chế biến thực phẩm.

Kiểm tra về bao gói, tem nhãn, hạn sử dụng của hàng hóa thực phẩm. Đặc biệt chú ý kiểm tra nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng bánh kẹo, hoa quả, rượu bia, nước uống đóng chai, thực phẩm có nguy cơ cao như: Sữa, các sản phẩm từ sữa, trứng, các sản phẩm chế biến từ trứng, thức ăn chế biến sẵn, các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng...

## **2.4 Thời gian tổ chức kiểm tra.**

Từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 12/3/2022.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

Thông qua đội ngũ cán bộ các ngành VH-TT, Y tế, các tổ chức đoàn thể; MTTQ, Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên ... đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người tiêu dùng biết lựa chọn thực phẩm an toàn. Phổ biến các quy định của pháp luật trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cho chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân đối với các hoạt động không đảm bảo an toàn thực phẩm, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo huyện để có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

**Ban Văn hóa và Thông tin:** Tổ chức tuyên truyền về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với Ban nông nghiệp, Trạm Y tế để tổ chức các hình thức phù hợp với nội dung tuyên truyền về VSATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

**Đài Truyền thanh xã:** Dành thời lượng phát các bản tin về an toàn thực phẩm trước trong và sau tết. Tuyên truyền giáo dục hướng dẫn nhân dân trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

**Văn phòng UBND xã:** Tham mưu cho UBND xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của xã gồm các ngành: Y tế, Công an, Nông nghiệp. Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra ATTP bao gồm: Việc chấp hành các quy định về VSATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, các điểm buôn bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn và các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh, mứt, kẹo, nem, giò, chả, bia rượu, nước giải khát hiện đang hoạt động trên địa bàn xã.

**Trạm y tế xã.** phối hợp với Ban văn hóa cung cấp các tin bài về an toàn thực phẩm để tập trung tuyên truyền trong dịp tết. tích cực tham mưu cho UBND xã xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2022. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP của xã. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh ATTP thuộc ngành quản lý báo cáo về Văn phòng điều phối VSATTP huyện.

**Ban nông nghiệp.** Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đảm bảo VSATTP trong nuôi trồng, thu hái, giết mổ, vận chuyển, bảo quản thực phẩm nhất là các sản phẩm thực phẩm chưa chế biến như: rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của huyện kiểm tra các sản phẩm, thực phẩm ngành nông nghiệp quản lý.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc kinh doanh và sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, các cơ sở kinh doanh giết mổ...xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh ATTP thuộc ngành quản lý báo cáo về Văn phòng điều phối VSATTP huyện.

**Công an xã:** Phối hợp với Văn phòng UBND xã và các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra các điều kiện VSATTP của các cơ sở, các phương tiện vận chuyển thực phẩm, kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên địa bàn. Điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về VSATTP.

## **2. 13 thôn.**

Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, BCD quản lý VSATTP xã, tuyên truyền kiến thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến với toàn thể Nhân dân, người tiêu dùng, việc thực hiện các quy định đảm bảo VSATTP của pháp luật đến với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, điều kiện kiến thức về sức khỏe của người trực tiếp chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm trên địa bàn.

Trên đây là kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; yêu cầu thành viên BCD quản lý VSATTP xã, các ban ngành, các đơn vị có liên quan trên toàn xã triển khai thực hiện nghiêm túc./.

***Nơi nhận:***

- VP Điều phối VS ATTP huyện;
- Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- TV BCD xã;
- 13 thôn;
- Lưu VP.

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  
CHỦ TỊCH**

**Dương Ngọc Chinh**